
 

 

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 
สมัยสามัญท่ี ๒/๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๒  มิถุนายน  255๗ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

--------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายทนงค์   หลักแหลม ประธานสภา ทนงค์    หลักแหลม 
2 นายจ ารัส   ช้างพลาย รองประธานสภา จ ารัส    ช้างพลาย 
3 นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ส.อบต. หมู่ 1 ธมนวรรณ  จันทร์สุก 
4 นางจรัสศรี   อนันต์หลาย ส.อบต. หมู่ 1 จรัสศรี    อนันต์หลาย 
5 นายกิตติ   ดอกนางแย้ม ส.อบต. หมู่ 2  กิตติ    ดอกนางแย้ม 
6 นางสาวธนกานต์   รอดหลัก ส.อบต. หมู่ ๒  ธนกานต์ รอดหลัก  
7 นายอ านวย   หลักแหลม ส.อบต. หมู่ ๓  อ านวย    หลักแหลม 
8 นายสาโรจน์   ทับเพียร ส.อบต. หมู่ 4  สาโรจน์    ทับเพียร 
9 นางสายใจ   ปานอ้น  ส.อบต. หมู่ 5  สายใจ    ปานอ้น 
10 นางยุพา     แซ่บู๊ ส.อบต. หมู่ 5  ยุพา  แซ่บู๊ 
11 นายสมศักดิ์   บรรลือทรัพย์ ส.อบต. หมู่ 6  สมศักดิ์    บรรลือทรัพย์ 
12 นายสุภชัย   อ่อนละมูล ส.อบต. หมู่ 6  สุภชัย    อ่อนละมูล 
13 นายชวลิต   สังข์สน เลขานุการสภาฯ ชวลิต    สังข์สน 

 

ผู้บริหาร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายชัฏ  แสงหิรัญภาดา  นายก อบต. ชัฏ    แสงหิรัญภาดา 
2 นายไพรัช ม่วงไหมทอง รองนายก อบต. ไพรัช    ม่วงไหมทอง  
3 พ.ท.สวัสดิ์ สีสุกใส รองนายก อบต. พ.ท.สวัสดิ์  สีสุกใส 
๔ นายถกล เพียรชนะ เลขานุการนายก อบต. ถกล     เพียรชนะ 

 
พนักงานส่วนต าบล/ นักศึกษาฝึกงาน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประสิทธิ์ ใจปิง นักศึกษาฝึกงาน ประสิทธิ์ ใจปิง 
2 นายนพดล ส ามณี นักศึกษาฝึกงาน นพดล  ส ามณี 
3 นายธวัช  สายทอง นักศึกษาฝึกงาน ธวัช  สายทอง 
๔ นายนพพล พราหมณ์ฤกษ์ นายช่างโยธา นพพล  พราหมณ์ฤกษ์ 
๕ นางชุลีพร เลาหะสัมพันธพร เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  ชุลีพร          เลาหะสัมพันธพร 
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   เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
   เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้วประธานกล่าวเปิดประชุม สรุปวาระการประชุมได้ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- ไม่มี -  
   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๕๗  
   เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๗  ในการประชุม  
   เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มีท่านใดจะขอแก้ไขขอเชิญได้   
   ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองด้วย  
 

ท่ีประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายเลขาชี้แจง  
 

เลขานุการสภาฯ การโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ การโอนงบรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างหรือการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอ านาจของ
สภาท้องถ่ิน ส าหรับการขออนุมัติการโอนครั้งนี้เป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน เป็นค่าจัดท าราวบันไดทางข้ึน อบต. ราวสแตนเลส ข้างละ ๗ เมตร รวม ๑๔ 
เมตร เสาท่อสแตนเลส ขนาด  ๓ นิ้ว จ านวน ๘ ต้น งบประมาณ ๔๕,๘๐๐ โดยขอ
โอนจากหมวดเงินอุดหนุนรายการอุดหนุนการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ท่ี ๒ 
จ านวน ๔๑,๖๒๘ บาท และค่าซ่อมแซมหลุมบ่อถนนภายในต าบล ๔,๑๗๒  บาท 

  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดอีกหรือไม่ ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบสมาชิกสภา  
 

นายอ านวย  หลักแหลม งบท่ีโอนจากค่าซ่อมแซมหลุมบ่อเม่ือโอนไปแล้วจะมีงบประมาณเพียงพอในการ
ด าเนินการหรือไม่ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกชี้แจง  
 

นายก อบต. งบประมาณซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหลุมบ่อภายในต าบล ตั้งไว้ท้ังหมด 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนี้ได้ไปส ารวจพื้นท่ีท่ีจะซ่อมแซมแล้วใช้งบประมาณ  ๕๑,๐๐๐  
บาท  ยังมีงบประมาณเหลือเพียงพอส าหรับไว้ซ่อมแซมหลังช่วงฤดูฝน 

 

ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิก
ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นค่าจัดท าราวบันได
ทางข้ึน อบต. จ านวน ๔๕,๘๐๐ บาท ตามรายละเอียดที่ฝ่ายเลขาชี้แจงประกอบกับ
รายละเอียดโครงการท่ีอยู่ในมือทุกท่านโปรดยกมือข้ึน 

 



 

 

-๓- 
   
  

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติจ านวน  ๑๑ เสียง  ประธานสภางดออกเสียง  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าเสริมไหล่ทางถนน 
     ๔.๑ เป็นค่าเสริมไหล่ทางถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร และ

กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จากแยกคลองชลประทาน - 
ทางแยกเข้าที่ท าการ อบต. หมู่ ๓  จ านวน  ๓๓๓,๐๐๐  บาท  

     ๔.๒ ค่าถมลูกรังทรายเสริมไหล่ทางจากที่ อบต. - ที่นายเมิน ปล่ังศรี  กว้าง 
๐.๙๐ เมตร  ยาว ๘๗ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร  จ านวน  ๒๘๘,๐๐๐  บาท  

 

ประธานสภาฯ ด้วยผู้บริหารเสนอขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปเสริมไหล่ทางถนนทางเข้า 
อบต. จ านวน ๒ โครงการ ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือทุกท่าน ก่อนท่ีให้สภา
พิจารณา  ขอให้นายกได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องขอสภาจ่ายขาดเงินสะสม
ครั้งนี้ด้วย 

 

นายก อบต. ในการขอสภาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปเสริมไหล่ทางถนน คสล.จากแยกถนน
เรียบคลองชลประทาน - ทางแยกเข้าท่ีท าการ อบต. และถมลูกรังทรายเสริมไหล่
ทางจากท่ี อบต.  - ท่ีนายเมิน  ปลั่งศรี เพราะว่าถนนดังกล่าวคับแคบ  รถสวนทาง
กันไม่สะดวกท าให้รถพลัดตกถนนบ่อยครั้ง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักใน
การสัญจรไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัดห้วยเสือ  โรงเรียนวัดห้วยเสือ  และ
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด และจากการท าประชาคมหมู่บ้านก็ขอให้ อบต. 
ด าเนินการเสริมไหล่ทาง  รวมท้ังบุคคลภายนอกท่ีจ าเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ก็ปรารภ
ให้ อบต. ขยายไหล่ทาง ซึ่งเป็นปัญหามานานแล้วสมควรได้รับการแก้ไข 

 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญได้  
 

นายอ านวย  หลักแหลม ผมเห็นด้วยในการเสริมไหล่ทางเพราะเป็นปัญหามานานแล้ว ส าหรับการเสริมไหล่
ทางจากท่ี อบต. - ท่ีนายเมิน ปลั่งศรี จะแข็งแรงหรือไม่ 

 

นายก อบต. การถมลูกรังเสริมไหล่ทางจากท่ี อบต. - ท่ีนายเมิน ปลั่งศรี ใช้แผ่นส าเร็จกั้นเท
ด้านบนและด้านล่างระยะห่างของเสารับแผ่นส าเร็จ ประมาณ ๒ เมตร  ซึ่งแข็งแรง
พอไม่พังแน่นอน 

 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีขอเชิญเลขาสภาชี้แจง ข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

เลขานุการสภาฯ การจ่ายขาดเงินสะสมอาจจ่ายขาดจากเงินสะสม  กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคมหรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ อปท. หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปตามแผนพัฒนาและต้องมีเงินเหลือเพียงพอ
ส ารองไว้จ่ายในภารกิจท่ีจ าเป็น เงินสะสมขณะนี้มีอยู่ ๒๐,๖๗๓,๑๔๑ บาท  แยก
เป็นเงินทุนส ารองเงินสะสม ๗,๘๖๔,๖๓๙  บาท  ซึ่งเพียงพอในการบริหารงาน ส่วน  
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   การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ เป็นอ านาจของสภาและโครงการเสริมไหล่ทางถนน 
   คสล. หมู่ ๓ กับโครงการถมลูกรังทรายเสริมไหล่ทาง ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล
   สามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๗)  เพิ่มเติมแล้ว  
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและเลขาสภาได้ชี้แจงภารกิจท่ีสามารถจ่าย
ขาดเงินสะสมไปด าเนินการได้ รวมถึงจ านวนเงินสะสมท่ีมีอยู่ และระเบียบกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใด
สอบถามเพิ่มเติมผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อไปด าเนินการโครงการถมลูกรังทรายเสริมไหล่ทางจากท่ี อบต. - ท่ีนาย
เมิน ปลั่งศรี กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จ านวน ๒๘๘,๐๐๐ 
บาท  และโครงการเสริมไหล่ทางถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
จากสี่แยกทางเข้าถนนเรียบคลองชลประทานถึงสามแยกทางเข้า อบต. ในพื้นท่ี หมู่
ท่ี ๓  จ านวน ๓๓๓,๐๐๐  บาท  รวมขออนุมัติจ่ายขาดทั้งสิ้น  ๖๒๑,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือข้ึน 

 

ท่ีประชุม มีมติจ านวน  ๑๑ เสียง  ประธานสภางดออกเสียง  
  
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ 
ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ผู้บริหารไปด าเนินการแก้ไขเชิญได้  
 

นางจรัสศรี  อนันต์หลาย ขอให้รีบด าเนินการซ่อมแซมคันดินกั้นน้ าบริเวณท่ีนางปอนและเสนอแนะให้ อบต .
จัดท ารถน าเท่ียวเพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. 

 

นางสาวธมนวรรณ จันทร์สุก ขอให้ซ่อมแซมอุปกรณ์ออกก าลังกายป้ายทางเข้าโบราณสถานวัดกลางและป้ายทาง
เข้าท่าน้ า รวมถึงการคืนเงินยืมเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มท าไร่และเลี้ยงสัตว์ หมู่ ๑ 

 

นายกิตติ  ดอกนางแย้ม สอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนน คสล . จากบ้านนายต้อย - ชลประทาน  
 

น.ส.ธนกานต์ รอดหลัก สอบถามการข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้ายท่ีอยู่ และการซ่อมแซมรางระบายน้ า ซอย ๒ 
 

นายอ านวย  หลักแหลม ให้ อบต. ซ่อมแซมฝาร่องกลางซอยหลังบ้านนายชุ่มและซ่อมแซมฝาท่อถนนหลัง
หมู่บ้าน 

 

นายสาโรจน์  ทับเพียร ขอสนับสนุนเครื่องตัดไม้ไปตัดไม้บริเวณสระน้ า หมู่ ๔  
 

นางยุพา  แซ่บู๊ ขอให้ติดตั้งเสาหอกระจายข่าวท่ีท าการรื้อถอนไว้  เพื่อไว้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
หมู่บ้าน และติดกระจกโค้งตรงประตูออกจากวัดด้านทิศตะวันตกและซ่อมแซมป้าย
ซอย 

 

  



 

 

-๕- 

นายสายใจ  ปานอ้น การขอความร่วมมือให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ท าเป็นหนังสือ การใช้โทรศัพท์
ติดต่อบางครั้งไม่สามารถติดต่อได้  ท าให้สมาชิกไม่รู้ 

 

นายสมศักด์ิ  บรรลือทรัพย์ ขอให้ซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนสายไปเขาทะโมนช ารุดให้ไปซ่อมแซมรวมท้ังซ่อมแซม
ป้ายซอยและตัดต้นไม้ถนนสายเลียบคลองชลประทาน  

 

ประธานสภาฯ  ฝากให้ผู้บริหารได้ติดตั้งกระจกโค้ง ซอยหน้าบ้านก านันและซอยข้างบ้าน  

เลขานุการสภาฯ การซ่อมแซมคันดินกั้นน้ ายังรอรายละเอียดอยู่ส าหรับเงินยืมเศรษฐกิจชุมชนท่ียังคืนไม่
ครบขณะนี้กลุ่มได้ท าเรื่องขอผ่อนผันแล้ว และส าหรับการข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุกรณีย้าย
ท่ีอยู่ระหว่างปี ให้ผู้ท่ีย้ายไปข้ึนทะเบียนท่ีท้องถ่ินท่ีตนย้ายไปใหม่ ในระหว่างเดือน ต.ค. 
- พ.ย. และท่ีย้ายระหว่างปี เบ้ียยังชีพให้รับจากท่ีเดิมไปก่อน และเรื่องอื่น ๆ ท่ีสมาชิก
เสนอ ขอเชิญนายกชี้แจง 

 

นายก อบต. ตามท่ีสมาชิกได้เสนอปัญหาเพื่อให้ผู้บริหารแก้ไข ก็ขอตอบในภาพรวมการท างานของ
ผู้บริหารต้องการความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันตรวจสอบ
ดูแลไม่ว่าถนน  ไฟสาธารณะ รางระบายน้ า ซึ่งในทุกวันจันทร์ให้สมาชิกมาเขียนค าร้อง 
โดยเขียนให้ชัดเจน ส าหรับการซ่อมแซมถนน ติดตั้งกระจกโค้งสัญญาณไฟกระพริบจะ
รีบด าเนินการให้  และจะแจ้งให้สมาชิกให้ช่วยกันตรวจสอบพื้นท่ีด าเนินการ รายการใด
ท่ีสามารถแก้ไขได้ในปีนี้ จะด าเนินการให้ถ้ายังแก้ไขไม่ได้ ก็จะน าเข้าแผนพัฒนาต าบล 
เพื่อไปด าเนินการในปีต่อไป และส าหรับการสร้างสะพาน ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 
ผู้รับจ้างจะรื้อถอนสะพานเดิมออก ก็ขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในระหว่าง
การก่อสร้างก็ขอให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อน 

 

พ.ท.สวัสดิ์  สีสุกใส ขอฝากประชาสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี เพื่อเลือก
คณะกรรมการชุดใหม่  ในวันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ รพ.สต. 
ต าบลสมอพลือ 

 

ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและกล่าวปิดการประชุม  
   
  เลิกประชุมเวลา  1๒.๒๐ น. 
 
 

   (ลงชื่อ)     นายชวลิต   สังข์สน      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                 ( นายชวลิต  สังข์สน ) 
                                เลขานกุารสภาฯ  
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)      นายทนงค์  หลักแหลม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
              ( นายทนงค์  หลักแหลม ) 
                                       ประธานสภาฯ  
 


